



## KẾ HOẠCH

### Kiểm tra chuyên đề về hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Đội Quản lý thị trường số 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-QLTT/ ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long)

## I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Căn cứ.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08/3/2016;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương);

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2024 của Đội Quản lý thị trường số 2 đã được lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phê duyệt;

Căn cứ theo danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, địa điểm, địa chỉ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng được kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 do các tổ quản lý địa bàn tổng hợp, đề xuất.

### 2. Mục đích

Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ công tác và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, các kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024 của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đội QLTT số 2.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.





Qua kiểm tra để đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; đồng thời nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý.

Thông qua quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý.

### **3. Yêu cầu**

Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Đồng thời phải xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Kế hoạch được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, thống nhất; phân công trách nhiệm cụ thể của từng công chức và thời gian hoàn thành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; người đứng đầu kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của công chức trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, chỉ đạo biện pháp giải quyết. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để đề xuất biểu dương, khen thưởng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của từng cá nhân (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Trong quá trình kiểm tra có liên quan đến các ngành khác, thì cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các lực lượng chức năng có liên quan để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài tuyên truyền, cảnh báo đến người dân nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.

## **II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA.**

### **1. Đối tượng kiểm tra**

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã Bình Minh, huyện Bình Tân và huyện Tam Bình.

Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm, địa chỉ kinh doanh được kiểm tra theo kế hoạch tại **Phụ lục** kèm theo Kế hoạch này.

### **2. Nội dung kiểm tra**

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa đang kinh doanh;

- Kiểm tra việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

- Kiểm tra việc Niêm yết giá; ghi nhãn hàng hóa.

- Lấy mẫu kiểm nghiệm hàm lượng các chỉ tiêu chất lượng phân bón; hàm lượng các hoạt chất, chỉ tiêu đối với thuốc bảo vệ thực vật so với bao bì sản phẩm theo quy định (nếu cần thiết).

**3. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 01/08/2024 đến ngày 31/10/2024.

**4. Địa bàn kiểm tra:** Thị xã Bình Minh, huyện Bình Tân và huyện Tam Bình.

### III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

#### 1. Thành phần lực lượng kiểm tra.

Giao các đồng chí Tổ trưởng Tổ quản lý địa bàn chủ trì, phối hợp với đại diện các ngành chức năng địa phương có liên quan (khi cần thiết) để tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Đội sau khi được Cục trưởng phê duyệt.

#### 2. Kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra.

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra được bảo đảm từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Sử dụng phương tiện xe ô tô và xe mô tô của Đội QLTT số 2 để phục vụ công tác kiểm tra và quyết toán chi phí (nhiên liệu, công tác phí) theo quy định hiện hành.

#### 3. Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Đội QLTT số 2 triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo danh sách được nêu tại **Phụ lục** kèm theo Kế hoạch này (với số lượng 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh).

Tổng hợp, báo cáo trong kế hoạch tuần và khi kết thúc kế hoạch đề gửi về Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định.

### IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Kết thúc Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, công chức được phân công báo cáo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long sau khi kết thúc đợt kiểm tra theo quy định. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị giải pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các tổ quản lý địa bàn có trách nhiệm báo cáo với Đội trưởng để tổng hợp xin ý kiến lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long xem xét chỉ đạo kịp thời./.

